

TKN - ถ้าเจอต่ำๆ ก็จะไป

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ในช่วงบ่ายวันวาน ที่เหนือเมฆได้มี LIVE ซึ่งหลังจากเอ่ยถึงตลาดไปแล้วนั้นว่าจะมีทิศทางไหนอย่างไร แล้วพอถึงเวลาจะหาหุ้นมาห่อเก็บไว้ั้นเหนือเมฆก็ได้กล่าวแบบรวมๆ ไปถึง อีกหนึ่งวิธีในการจะหาหุ้นที่คาดว่า จะมีแนวโน้มเป็นกระทิง แต่ก็แค่คาดไปตามหลักการทางเทคนิค อาจจะได้ อาจจะไม่ หรือไม่ ก็ต้องไปว่ากันอีกทีตามเงื่อนไขการแกว่งตัวของราคา... ซึ่งในคอลัมน์นี้ หรือ ในรายการที่ผ่านมา อาจจะเป็นหุ้นที่ดูแล้ว ราคาจะสูงๆ หน่อย เพราะเป็นหุ้นขาขึ้น แต่ถ้าหากเจอสัญญาณที่เริ่มจะเป็นกระทิง แล้วราคายังอยู่ในระดับต่ำๆ ของโครงสร้างการแกว่งตัวหลัก อันนี้จะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลย ยิ่งก็ต้องจดเอาไว้ในลิสต์ หรือดีไม่ตี ก็ต้องเก็บเข้าพอร์ตมาไว้สักหน่อยหนึ่งก็ยิ่งได้... เอาเป็นว่า ลองๆ ไปย้อนดูกันได้นะครับ อาจจะเป็นรูปแบบเทคนิคง่าย ๆ ไม่ยากหรือซับซ้อนมากมายนักในการดูหรือวิเคราะห์ เพียงแค่เรียงดูบ่อยๆ เจอหลายๆ ตัว ก็จะเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละตัวสวยงามอย่างไร และบางที อาจจะมีตัวว่า ตัวไหนสวยกว่ากัน ตัวไหนควรเลือกก่อนเลือกหลัง... ซึ่งอันนี้ ก็อาจจะรวมไปถึงว่า ราคาเป้าหมายที่เราคาดหวังนั้น ใครจะมีมากกว่ากัน หรือ ถ้าขึ้นมาแล้ว จะเหลือเป้าหมายให้ผ่านสนใจมากน้อยแค่ไหน โดยเรื่องของเป้าหมายที่คาดหวัง เหนือเมฆก็ได้กล่าวไปแล้ว และรวมไปถึงสัญญาณของการขาย ควรอยู่ตรงไหนก็ได้กล่าวไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน... ส่วนเรื่องของแนวโน้มตลาด ในระยะนี้ ก็คงต้องตามกันที่เดิมแหละนะ ระดับ 1520 ต่ำกว่า ไม่สวย แต่ถ้าขึ้น 1545 ได้มันคง อันนี้ น่าสนใจหรือน่าเก็งกำไร ขึ้นมาก็ระดับหนึ่งนะ

ดูตามเกม...

ตลาดช่วงนี้ ก็คงต้องเป็นหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับการแกว่งตัวของตลาดไว้ก่อนดีกว่า รอให้ตลาดซัดๆ แล้วค่อยว่ากันที่หุ้นหลักๆ... แต่ถ้าตลาดซัดๆ ในทางดี หุ้นไหนๆ ก็จะมีกระดีได้น้ำ ทั้งนั้น

แนวรับ : ... 11.8-11.7 ก็ยังพอไหว ต่ำกว่า 11.5 อาจไม่สวย

เป้าหมาย : ... 13.5-14.0 และอาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 17.0

Price Chart...(TKN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TKN... กราฟนี้ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการใช้เป็นตัวอย่างในวันวาน ซึ่งก็ได้บอกเป้าหมายจากรูปแบบการเรียงตัวของสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้ว หรือ อาจจะหาจากเป้าหมายของรูปแบบราคา ซึ่งก็อาจจะได้เป้าที่ใกล้กว่า แต่ก็อยู่ในวิสัยของการเก็งกำไรได้... ที่นี้ หลายท่าน อาจจะสงสัยว่า ในภาพนี้ รูปแบบราคาเป็นอย่างไรตรงไหน อันนี้แหละ ลองๆ ใช้จินตนาการดู บางครั้ง อ่านจากตำรา มันสวย แต่ในของจริง มันจะไม่สวยงามตามตำรานั้นหรอก ต้องดูแบบศิลปะ ก็ให้เห็นเอาเป็นว่า ใ้ให้ เป็นรูปแบบราคาต่อเนื่องก็แล้วกันนะ ซึ่งเป้าหมายของรูปแบบราคา จะอยู่ที่ 13.5-14.0 และเป้าหมายจากรูปแบบเส้นค่าเฉลี่ย จะอยู่ที่ 17.0